

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ**

Số: /BC-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đức Phố, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các địa phương

Thực hiện chức năng giám sát tại khoản 6 Điều 66 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Thường trực HĐND thị xã có Công văn số 127/HĐND ngày 17/9/2021 về việc phối hợp rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị Thường trực HĐND xã, phường chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp và Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã tại đơn vị bầu cử tổ chức rà soát, đánh giá kết quả giải quyết và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương mình theo báo cáo số 251/BC-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thị xã và các báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước đó.

Sau khi có ý kiến rà soát, đánh giá của các địa phương, Thường trực HĐND thị xã tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá như sau (có phụ lục kèm theo).

Đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết và báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Lưu: VT, CVVP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Kiều

**BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT,
TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 11 năm 2021
của Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ)

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị	Ý kiến đã trả lời, giải quyết đạt yêu cầu	Ý kiến trả lời, giải quyết chưa đạt yêu cầu	Lý do chưa đạt yêu cầu
I	Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thị xã			
01	Cử tri xã Phổ Cường: Đề nghị điều chỉnh lịch sản xuất vụ Hè – Thu sớm hơn 15 ngày so với lịch đang thực hiện, vì nếu sản xuất sớm hơn sẽ tiết kiệm được nước tưới và tránh được mưa gây ngập úng lúc thu hoạch		X	Trả lời chưa đạt yêu cầu. Trên thực tế, xã Phổ Cường trong những năm gần đây, việc sản xuất vụ Hè – Thu đều chậm hơn lịch đang thực hiện từ 15 đến 20 ngày. Nguyên nhân là do nguồn nước Liệt Sơn đưa về chậm. Để đảm bảo sản xuất đúng lịch thời vụ, Trạm Quản lý thủy nông cần điều chỉnh thời gian mở nước cho phù hợp vì Phổ Cường là xã dùng nước ở cuối tuyến kênh N2
02	Cử tri phường Phổ Thạnh: Đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực Làng cá Sa Huỳnh	X		<ul style="list-style-type: none"> - UBND thị xã trả lời hiện nay việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Làng cá Sa Huỳnh đã hoàn thành, là đạt yêu cầu. - Tuy nhiên, đề xuất UBND thị xã tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho phường Phổ Thạnh xây dựng hoàn thành 02 tuyến đường: Quốc lộ 1 đi THCS Phổ Thạnh và tuyến phía Tây công viên cây xanh phường Phổ Thạnh.
II	Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 07/7/2020 của UBND thị xã			

01	Cử tri phường Phở Minh: Đề nghị sớm quan tâm, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất vườn còn lại của các hộ dân thuộc dự án khu tái định cư vùng sạt lở sông Trà Cầu		X	Theo Báo cáo của Thường trực HĐND phường Phở Minh, UBND phường Phở Minh đã thực hiện các bước theo thẩm quyền. Tuy nhiên, các thửa đất nơi ở cũ của các hộ đề nghị cấp đổi không có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, nên việc đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện được. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn UBND phường Phở Minh thực hiện theo quy định.
02	Cử tri phường Phở Minh kiến nghị: Hằng năm đến vụ Hè – Thu, trên địa bàn phường Phở Minh không có nước gieo sạ, hoặc sạ được nhưng bị thiếu nước và nước bị nhiễm mặn do triều cường làm ảnh hưởng đến việc sản xuất. Cử tri đề nghị các cấp có kế hoạch đắp đập tràn ngăn mặn sông Trà Cầu để lấy nước sản xuất và ngăn mặn.		X	<ul style="list-style-type: none"> - UBND thị xã trả lời việc cử tri kiến nghị là chính đáng và cần thiết. Nhưng hiện nay, kinh phí đầu tư rất lớn trong khi nguồn ngân sách còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư. - Tuy nhiên, trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, hạn hán thường xuyên xảy ra. Tình trạng thiếu nước sản xuất cũng như nước sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy, việc giữ nước ngọt, chống nhiễm mặn là cần thiết. Đề nghị UBND thị xã sớm bố trí kinh phí để thực hiện.
03	Cử tri phường Phở Minh đề nghị: Có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số khu dân cư trên địa bàn phường Phở Minh		X	<ul style="list-style-type: none"> - UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thông báo số 157/TB-UBND ngày 19/6/2020 của UBND thị xã để thống nhất đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa nắng hạn năm 2020. - Tuy nhiên, tình trạng mạch nước ngầm hiện nay bị nhiễm mặn trầm trọng; trong khi đó nhu cầu sử dụng nước sạch trong Nhân dân là rất lớn. Đề nghị sớm khảo sát, mở rộng, đầu tư xây dựng các công trình cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo phục vụ nước sạch cho các hộ dân phường Phở Minh.

III	Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 10/12/2020 của UBND thị xã		
01	<p>Cử tri phường Phở Minh đề nghị: Dự án đường Võ Trung Thành đi qua địa bàn TDP3, phường Phở Minh có xây dựng cống 8 cửa, trong đợt lũ vừa qua lưu lượng nước chảy xuống vùng hạ lưu quá lớn, đồng thời dòng sông và cầu Đập Giàng quá hẹp, nước không thoát được.</p>		<p>X</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBND thị xã trả lời: Đã phê duyệt dự án khơi thông, cải tạo dòng chảy của sông Cầu Bàu và triển khai thi công vào năm 2021. Khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết việc ngập úng một phần trung tâm đô thị thị xã Đức Phở. - Tuy nhiên, hiện nay, dự án khai thông, cải tạo dòng chảy sông cầu Bàu đã thi công, nhưng lòng sông Giàng và cầu Đập Giàng còn quá hẹp, chưa khai thông và mở rộng. Khi có mưa lũ, khả năng ngập úng ở khu vực này là rất lớn. Đề nghị UBND thị xã bố trí kinh phí để khai thông, mở rộng dòng chảy của sông và mở rộng cầu Đập Giàng để thoát lũ.